

# ข่าวประชาสัมพันธ์ ” เทรนด์แฟชั่นและดีไซน์ 2019 งาน STYLE Bangkok April 2019



ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้เวลาอัพเดทเทรนด์แฟชั่นและดีไซน์ 2019

งาน STYLE Bangkok พร้อมเปิดประตูต้อนรับแฟชั่นนิสต้าและคองงานดีไซน์ 17-21 เมษายนนี้ ขนทัพผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เน้นดีไซน์ดี มีนวัตกรรมและเอกลักษณ์โดดเด่นจากผู้ผลิตและดีไซน์เนอร์กว่า 900 แแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 1,700 คูหา ครอบคลุม 8 ฮอลล์ของไบเทค บางนา

ด้วยความครบครันของสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ผ่านการคัดสรรมาจัดแสดงในงาน STYLE Bangkok มงานเดียวได้ครบทั้ง ช้อปปิ้งและอัพเดทเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ทุกประเภท สำหรับเหล่าแฟชั่นนิสต้าที่ไม่อยากตกเทรนด์พลาดไม่ได้กับโซน Fashion EXACT STORY และ โซน Design Hall เทรนด์ด้านสี สัน วัสดุการออกแบบ การผลิต ไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องตกแต่งบ้าน ฯลฯ มีครบครันให้ผู้มาร่วมชมงาน STYLE Bangkok ได้ยลโฉม ชื่นชมและอัพเดทเทรนด์ไปพร้อมกัน

แบรนด์ที่น่าจับตาในโซนนี้มีหลากหลาย เช่น เทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เทรนด์การออกแบบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน สามารถผสมผสานความสวยงามและการใช้งานได้อย่างลงตัว

Repleat แแบรนด์ที่มีจุดเริ่มต้นจากวิถยานิพนธ์ของคุณณิชาธิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบ ที่มีเพื่อนทำโรงงานผลิตร่ม จึงเกิดไอเดียการนำเศษผ้าวัสดุเหลือจากการทำร่ม มาลองเย็บต่อกันเป็นผืนผ้า แล้วใช้เทคนิคอัดพลีท ทำให้ได้ผ้าใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม กันน้ำ น้ำหนักเบาและสีสดใส จากนั้นนำผืนผ้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าหลากสไตล์ ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน และสร้างการ Design เฉพาะตัว ด้วยการจับคู่สี การเล่นเส้น จึงเป็น Identity โดดเด่นของแบรนด์

About Home โดยคุณเกษภา ไทยานนท์ ผู้ออกแบบ ที่คงคอนเซปต์ reuse การนำเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาผลิตเป็นโคมไฟรูปแบบไม่ซ้ำกัน เพียงเพราะต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือ และใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการออกแบบยึดตามรูปลักษณะของวัสดุเป็นหลัก แล้วปรับให้ได้รูปทรงสวยงามเฉพาะตัว จึงทำให้ได้โคมไฟที่มีรูปแบบสวยงาม มีให้เลือกสรรตามรสนิยมความชื่นชอบ เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

Anuroj ผ้าลวดลาย โดดเด่น ดีไซน์ไม่เหมือนใคร และสีสดใสแต่กลมกลืน โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งจากคนรอบข้างและลูกค้าที่ได้บอกเล่าความสุขจากเดินทางให้ฟัง แล้วนำความสุขนั้นมาสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการ เป็นไอเดียวาดแบบลงในพื้นผ้า แสดงออกด้วยภาพวาดเทคนิคแฮนด์เพ้นท์แบบ ผืนต่อผืน และอิงกับเทรนด์สีของแต่ละฤดูแตกต่างกันไปในแต่ละปี ทำให้แบรนด์ Anuroj มีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร

งาน STYLE Bangkok เดือนเมษายน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน ณ ไบเทค บางนา โดยเปิดเป็นวัน เจริญธุรกิจ 17-19 เมษายน เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดสำหรับประชาชนทั่วไป วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น. ชมข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ [www.stylebangkokfair.com](http://www.stylebangkokfair.com) หรือโทรสายตรงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1169

\*\*\*\*\*